



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
(โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ที่ ๐๑๕/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ”(Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็วตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลได้จาก Website <https://mahidol.ac.th/th/covid-19/> นั้น ในการนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดปฏิบัติ ดังนี้

๑. งดการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย เป็นการชั่วคราว โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักเรียนใช้สิทธิการลาเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยด้วยภารกิจส่วนตัว ไปจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติ หรือมีคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการเป็นอย่างอื่น

๒. ในกรณีที่นักเรียนเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน(Transit) ประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็กรณีอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนและไม่นับเป็นวันลา รวมถึงการเข้ามาในบริเวณของผู้ปกครองที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวให้รวมถึงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน(Transit) ประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยอีกประการหนึ่ง

เมื่อหยุดเรียนครบกำหนด ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย ให้ผู้ปกครองนำนักเรียน ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลของรัฐที่มี มาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค เพื่อนำมายืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อนึ่ง ทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนรู้ การเตรียมตัวสอบ เป็นรายกรณี

๓. หากนักเรียนไม่ปฏิบัติหรือจงใจที่จะปกปิดข้อมูลการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน(Transit) ประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนจะต้องหยุดเรียนทันทีซึ่งจะนับเป็นวันลาและไม่ได้รับการคุ้มครองหรือช่วยเหลือใดๆจากทางโรงเรียนฯตามข้อ๒. โดยหาก ผลการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ อาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยอีกประการหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิริยา ชินวรโรณ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล